



'บิสซิเนสอะไลแมนท์'...เบอร์1ของตลาด.. ในธุรกิจที่ยังไม่มีคู่แข่ง...

คุณสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ จากนักศึกษารังสิตวิทยา ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเริ่มด้วยเครื่องฉายรังสีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งจากเริ่มก่อตั้งมาจนถึงวันนี้ก็มากกว่า 15 ปี ที่อยู่ในวงการนี้ และดูเหมือนว่าจากนี้คือจุดที่กำลังเริ่มต้นไม่ใช่ว่าจุดที่อืดตัว

คุณสมพงษ์ กล่าวกับ “แนวหน้าโลกธุรกิจ” ว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งของไทยในปี 2558 ที่ควรได้รับการฉายรังสีอยู่ที่กว่า 65,000 คน ขณะที่จำนวนคนที่สามารถเข้ารับการรักษาต่อเครื่องฉายรังสีอยู่ที่ 400 คน/เครื่อง/ปี ดังนั้น จำนวนเครื่องฉายรังสีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เพียงพอจะอยู่ที่ 165 เครื่อง (บนฐานจำนวนผู้ป่วยในปี 2558) แต่ปัจจุบันมีจำนวนเครื่องฉายในรูปแบบของเครื่องเร่งอนุภาคเพียง 70 เครื่อง จากประเด็นข้างต้นสะท้อนว่าตลาดยังมีความต้องการเครื่องฉายดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองการใช้งานและรองรับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

สำหรับ บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ฯ เป็นตัวแทนนำเข้า จำหน่าย •ติดตั้ง และการให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น และในธุรกิจนี้มีผู้ประกอบการเพียง 2 รายเท่านั้น และส่วนแบ่งการตลาดของ บิสซิเนสอะไลแมนท์ฯ อยู่ที่ประมาณ 60%

ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในประเทศมีเพิ่มมากขึ้น แต่เครื่องมือในการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงยังขาดแคลน



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

อยู่อีกมาก และดูจากตัวเลขผู้ป่วย กับเครื่องมือที่อยู่ทั้งระบบ ต้องบอกว่าขาดแคลนอยู่อีกมากกว่า 70% ส่งผลให้ความต้องการเครื่องมือดังกล่าวอยู่ในระดับสูงมาก ทำให้โรงพยาบาลของรัฐได้ของบประมาณเพื่อขอติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวทุกปีต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญอีกจุดหนึ่งที่เราจะเข้าไปทำตลาด นอกเหนือจากตลาดในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

“เนื่องจากด้วยธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรังสีรักษาโรคมะเร็งที่มีประสบการณ์มายาวนาน 15 ปี และเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องฉายรังสีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ให้กับ Varian Medical Systems Inc. และบริษัทไบนารี ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วทุกมุมโลกในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และระบบซอฟต์แวร์สำหรับ

การรักษาโรคมะเร็งที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสูง พร้อมด้วยการให้บริการอย่างครบวงจร ทำให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

ดังนั้นเพื่อรองรับแผนการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทจึงได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคมนี้ และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BIZ” สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น เพื่อนำไปใช้รองรับการรับงานใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่เครื่องฉายรังสีมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้จากการได้เดินทางไปโรดโชว์ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุนทั่วประเทศทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี, ขอนแก่น, เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, สงขลา และ กรุงเทพฯ ปรากฏว่านักลงทุนมีความเข้าในในธุรกิจ และเชื่อมั่นในพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทดีมาก ประกอบกับผลการดำเนินงานที่มีกำไรเติบโตเนื่องมาตลอดและเห็นโอกาสทางธุรกิจ จากงานมีอยู่ในมือ และจะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้นักลงทุนแสดงความสนใจหุ้น IPO ของบริษัทมากกว่าที่เราคาดหวังไว้

“การกำหนดราคาไอพีโอที่ 2.90 บาท/หุ้น ถือเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของ BIZ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าหุ้น BIZ จะได้รับการตอบรับที่ดีจาก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/ตลาดเงิน-ตลาดทุน

วันที่: พุธที่ 21 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12875

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 59.85

Ad Value: 53,865

PRValue (x3): 161,595

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: 'บิสซิเนสอะไลเม้นท์'...เบอร์1ของตลาด..ในธุรกิจที่ยังไม่มีคู่แข่ง...

นักลงทุนด้วยเป็นหุ้นในกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางโดยบริษัทเป็นผู้นำในตลาดในด้านการให้บริการแบบครบวงจร (Solution Provider) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษา และตลาดยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง”

อนันตเดช พงษ์พันธุ์